

**Giới thiệu sách :**  
**“CUỘC CHINH PHỤC XUYÊN THẾ KỶ”**

**NHỒ TRẦN(\*)**

**N**hà Xuất bản CÔNG AN NHÂN DÂN mới xuất bản cuốn “Cuộc chinh phục xuyên thế kỷ” của Tiến sĩ Triết học Trần Nhu (nguyên Trưởng ban Triết học Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Hà Chí Minh). “Cuộc chinh phục xuyên thế kỷ” là một công trình nghiên cứu công phu, có hệ thống của tác giả về một vùng đất nước biệt, có quá trình phát triển hơn 230 năm qua, từ “xôi thuốc nỏ” của “một nhóm thóc dân châu Âu” (lời của hiền triết Karl Marx) đã trở thành siêu cường và cho đến nay vẫn còn giữ vị trí số một của thế giới. Nơi là Hợp chúng quốc Hoa Kỳ- United States of America – USA – cái tên nào phải biết khắp thế giới.

Quyển sách trình bày một cách hệ thống lịch sử Hợp chúng quốc Hoa Kỳ từ năm 1776, trước nơi những người da trắng di cư các nô lệ từ bán chướng Tây Âu sang Tây bán cầu (kể từ sau khi Christopher Columb “tìm ra châu Mỹ” năm 1492) đã nổi lên chiến đấu giải phóng một vùng đất rộng mệnh mệnh ở Bắc Mỹ bị các nô lệ thóc dân Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Italia... chiếm làm thuốc nỏ. Bản Tuyên ngôn nhân quyền nô lệ coi là Tuyên ngôn nô lệ lập công bố ngay 4 tháng 7 năm 1776 đã



nhấn dấu là sự ra đời của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ

Từ ngày nay đến nay sắp tròn 233 năm, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ đã tiến hành vô số cuộc

(\*) TS. Triết học,.

chiến tranh lớn như những không còn lại chiến tranh giải phóng nhỏ trước kia, mà lại chiến tranh can thiệp, chinh phục, xâm lược và chiếm đoạt đất đai, tài nguyên của hàng chục quốc gia, trước hết là các nước ô nhiễm Mỹ từ Canada ô nhiễm Bắc, qua Mexico miền Trung nên tận cốc Nam trải đất. Hợp chúng quốc Hoa Kỳ ngay từ khi ra đời, đã trở thành một nhà nước tổ bản chủ nghĩa khác thường, chuyên sử dụng bạo lực nhà nước để áp đất số kiếm soát trước hết là trên tất cả các nước Tây bán cầu (trừ Canada Hoa Kỳ nữa là không thể khuất phục). Cuối chinh phục xuyên nhiều thế kỷ của hội chèo kết thúc sau khi đã nhất niềm nhanh vào cuối thế kỷ XX.

Từ nửa thế kỷ XX, Hoa Kỳ bắt đầu hướng mục tiêu của cuộc chinh phục ra ngoài châu Mỹ. Ngay khi đã chiến thắng giới thù hằn (1939-1945) chèo kết thúc, năm 1944, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ đã vội vã thành lập một loạt nền chế tài chính - ngân hàng - thông mại với mục tiêu rất cụ thể rõ ràng: dùng làm công cụ nhằm *chinh phục toàn thế giới trong tất cả các lĩnh vực, lấy kinh tế làm trọng tâm hàng đầu: cải thế giới phụ thuộc các tập đoàn tại phía Hoa Kỳ và phục vụ lợi ích của Hợp chúng quốc*. Nó là:

- Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF),
- Ngân hàng Thế giới (WB),
- Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), khi mới ra đời coi tên là Hiệp định về thuế quan và mậu dịch (GATT), trở thành WTO một cách vội vàng từ ngày 1-1-1995.

Bà nền chế này hình thành *"cỗ xe tam mã"* nhằm kéo *con tàu toàn cầu hóa tổ bản chủ nghĩa* nên đích cuối cùng: biến cải thế giới thành tôi tớ của *chủ nghĩa tổ bản chủ quyền xuyên quốc gia của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ*. Nếu trước đây mô hình lớn này, hội quyết định chinh phục Tây Âu bỏ tàn phẫn hoang sau chiến tranh, bây giờ đang và làm chiến cầu và bản này cho cuộc chinh phục cải thế giới. Thành công của hội trong lĩnh vực này là không nhỏ tuy nhiên ngay càng bị nhiều nước, nhiều dân tộc ghét - chiếm đã số tuyệt đối trên thế giới - nhận ra chân tướng của hội và từng biết làm thế nào để trở về lòng tham lam không đáy của chủ nghĩa tổ bản chủ

quyền xuyên quốc gia Mỹ và những lọc lọc những lời *cung chỉ hòng thúc đẩy*, rất một trung thành của hội.

Tham vọng quái lớn của Hoa Kỳ với số hàng loa của những thế lực cùng hội cùng thuyền, nhanh chóng trở thành nhà quốc hùng mạnh trùm lên cải thế giới, dùng sức mạnh bạo lực gây nhiều cuộc chiến tranh xâm lược và cướp đoạt năm mai này với nhiều quốc gia, dân tộc không chịu khuất phục. Tuy nhiên, hội cũng đã phải gánh chịu nhiều thất bại cay đắng, mà *thất bại lớn nhất và cay đắng nhất* là thất bại trong cuộc *chiến tranh xâm lược Việt Nam*. Thất bại mang ý nghĩa chiến lược này, một mặt, khẳng định *không một sức mạnh nào không có giới hạn* - dù nó là chủ nghĩa thúc đẩy môi Hợp chúng quốc; mặt khác, nó trở thành một nguyên nhân hết sức quan trọng dẫn siêu công này rồi vào cuối khủng hoảng nhiều mặt trên miền, rất khó coi thế trở lại thời kỳ *"hết ra lửa"* nhà huân, bắt bắt cuối quốc gia, dân tộc nào mà hội muốn!

"Chấn dung" này nước bổ sung những mạng máu môi làm nó bắt hai mặt sang - toả của nó tổng từ sau khi mô hình chủ nghĩa xã hội tại Liên Xô sụp đổ (tháng 8 năm 1991), Hoa Kỳ nghiêm nhiên trở thành siêu công duy nhất. Và với vì thế này, hội coi thời kỳ *ngàn năm mới* này nên và tới cho mình quyền lập tức triển khai chính sách công quyền nền cốc; chuẩn bị những cuộc thập tới chinh môi; công khai sử dụng bạo lực tối đa, trước hết là nhằm cướp đoạt kho tài nguyên quý giá nhất của các quốc gia, dân tộc cho các chủ tài phía nước quyền xuyên quốc gia Mỹ cho số phần vinh của Hoa Kỳ và xúc tiến nhanh chiến lược toàn cầu hóa tổ bản chủ nghĩa với gặp không ít số chóng nói quyết liệt từ khắp thế giới, trước hết và quyết liệt nhất là từ "thế giới ghét". Không, một lần nữa những cải này *thúc đẩy thúc đẩy* này lại tính sai. Cuối *án cướp bóc* này ở Iraq không thu được kết quả tính quyết định nào, không thời phi bại số bắt lọc của một nhà nước thúc đẩy môi tham lam vô nội ngay càng trở nên man rợ hơn. Nhiều nay cảnh báo thế giới rằng, *Với kho vũ khí hủy diệt coi thể dim cải quái này xương các này đồng nước*

boá sung hàng năm với giá trị hàng trăm tỷ USD là nguy cơ thông trực treo trên đầu nhân loại, nhất là với các thế giới sẽ thất bại trong những năm chui ngả hóa thối dần môi trường Hoa Kỳ với các gây chiến với bất cứ quốc gia, dân tộc nào và bất cứ thời điểm nào với *những cái lý do nguy hiểm* (nhờ hội đồng nguy hiểm nên phát nổ trong cuộc chiến tranh cướp đoạt Iraq) khi hội đồng cướp đoạt một thời kỳ rồi quy định cho các tập đoàn tài phiệt xuyên quốc gia, cho sự phồn vinh của nước Mỹ. Sẽ thất bại nhất là với thế giới: *Hãy luôn luôn cảnh giác!*

"Cuộc chinh phục xuyên thế kỷ" góp phần nghiên cứu, phân tích thấu đáo những nội dung mang tính quy luật ấy, bên cạnh việc mô tả khai chi tiết chân dung một số tổng thống Hoa Kỳ – những người không quên công bố cái gọi là học thuyết Mỹ – doctrin - sau khi vào nhà Trắng và hầu hết là học thuyết quan trọng, trong nội dung cuối cùng là "trông phát" một ai rồi - chinh phục một vùng đất, một quốc gia nào rồi bằng một loại vũ khí hủy diệt nào đó trong kho vũ khí khổng lồ của họ vì lợi ích ích kỷ của các trùm tài phiệt Hoa Kỳ!

Cuốn sách cũng nêu rõ thời kỳ ra mắt những phương pháp mới phát triển logic: *Cuộc chinh phục xuyên thế kỷ* của chủ nghĩa toàn cầu quyền xuyên quốc gia Hoa Kỳ *ngày nay* nên nhanh. Khi người ta ngày nay nên nhanh trong cuộc đua leo núi của các nhà thể thao... hay cuộc chinh phục nhiều mục tiêu khác nhau của Hoa Kỳ vào những năm đầu thế kỷ XXI này thì *cải phải nên tất nên* ấy là *quá trình xuống dốc* của thế giới mà cũng

của thế giới rất nhanh chóng *là tất yếu không lối* *lối nào cũng có*. Cuộc khủng hoảng tài chính – tiền tệ này và nâng tầm nền kinh tế của chủ nghĩa toàn cầu quyền xuyên quốc gia quốc tế *xuất phát từ định luật của chủ nghĩa toàn cầu quyền xuyên quốc gia Hoa Kỳ* là tất yếu, cũng là *sẽ thất bại* *trên* *trái* *đất* *không* *thể* *biên* *minh* *ma* *là* *một* *tất* *yếu* *mang* *tính* *lịch* *sử*

Bảng số đầy công tra cứu, sâu sắc tại liệu, những số liệu, nhận xét, kết luận trong hàng chục ấn phẩm này công bố tại các nước Tây Âu và tại chính Hoa Kỳ trong thời gian dài; tác giả nêu ra những nhận xét và phân tích thấu đáo bản chất của hình thái kinh tế – xã hội các nước Hợp chúng quốc, cung cấp cho bạn đọc một bức tranh toàn cảnh khai phóng sinh động với nhiều thông tin chân thực, cụ thể những luận giải phù hợp logic lại rất mới mẻ và hấp dẫn.

"Cuộc chinh phục xuyên thế kỷ" trước hết là một công trình khoa học và triết học phát triển, với những tài liệu phong phú giúp bạn đọc tham khảo và rút ra những kết luận về sự phát triển logic, hợp quy luật của một hình mẫu nhà nước toàn cầu chủ nghĩa cực quyền và những bước đi tất yếu của nó cũng như tổng lại nâng đỡ nền nhân văn nhờ một sự tất yếu mà không hề mất đi sự bền vững nhiều năm kim hàm nói.

Tạp chí *Phát triển Nhân lực* xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc tác phẩm thú vị và bổ ích này.

